

## BÁO CÁO

### Giám sát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Căn cứ kế hoạch số 08 /KH-BPC, ngày 25 tháng 03 năm 2024 của Ban pháp chế HĐND huyện về kế hoạch Giám sát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện.

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện; Quyết định số 04/QĐ-TTr, ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Chánh Thanh tra về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn tại Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn; Quyết định số 07/QĐ-TTr, ngày 17/4/2023 của Thanh tra huyện về việc thanh tra về công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện.

Kết luận số 01/KL-TTr ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra huyện kết luận thanh tra về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các vốn khác; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn tại Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn; Kết luận số 02/KL-UBND, ngày 26/7/2023, của Chánh thanh tra huyện về việc thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý sử dụng các nguồn vốn khác tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện.

Thời gian qua trên cơ sở định hướng, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách... trách nhiệm trong việc pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn huyện.

#### II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Đối với Thanh Tra huyện:

-Hoạt động Thanh tra hành chính: Từ khi Luật thanh tra năm 2010 đã có những quy định đổi mới, cụ thể như hoạt động Thanh tra với trình tự thủ tục chặt chẽ, nhằm đảm bảo khách quan, công khai minh bạch, hiệu quả. Cơ quan Thanh tra bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu quản lý nhà nước của các cơ quan

đơn vị để tiến hành thanh tra. Trong năm 2023 Thanh tra huyện đã triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính tại Trung tâm Văn hoá-Thể Thao-Du lịch và Truyền thông huyện; UBND xã Sa Sơn; Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 34.003.825 triệu đồng cụ thể<sup>1</sup>. xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định.

**\* Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị:**

+ Thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 34.003,825 đồng (*Ba mươi bốn triệu, không trăm lẻ ba ngàn, tám trăm hai lăm đồng*);

+ *Xử lý về hành chính (tại 03 kết luận thanh tra) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, các nhân có liên quan để xảy ra sai phạm).*

Về công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản: Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công trình mục tiêu còn thiếu quy trình thủ tục, tính dân chủ trong việc phê duyệt, lựa chọn các nhà tư vấn chưa cao, công tác lưu lập hồ sơ chưa đầy đủ khoa học.

Qua thanh tra đã phát hiện vẫn có cơ quan, đơn vị chi sai quy định đối với chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, chi sai vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn khác đối với tổ chức và cá nhân, thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật và kiến nghị khắc phục, hoàn thiện; đã tích cực, chủ động trong phòng ngừa phát hiện và xử lý hành vi phạm pháp luật; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

## **2. Đối với Trung tâm VHTTDL và truyền thông, Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn.**

Trung tâm VHTTDL và UBND xã có thực hiện việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động; các quy trình, thủ tục giải quyết công việc được các đơn vị niêm yết tại trụ sở làm việc, đẩy mạnh công tác công khai minh bạch

<sup>1</sup> Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 13/4/2023 về việc thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn tại Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn. (Đề nghị thu hồi số tiền sai phạm 10.338.681 đồng do chi sai vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, nộp vào ngân sách Nhà nước qua Tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện; Căn cứ kết quả thanh tra, Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn tổ chức họp thông báo trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện Kết luận thanh tra; Chủ tịch xã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra. Đồng thời tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, thiếu sót);

\* Kết luận Thanh tra số 01/KL-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2023 về việc thanh tra trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng tại BQLĐAĐTĐ huyện (Đề nghị thu hồi số tiền sai phạm 13.880.540 đồng do chi sai vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, nộp vào ngân sách Nhà nước qua Tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện tổ chức kiểm điểm đối với từng bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ và có biện pháp xử lý cho phù hợp).

\* Kết luận số 02/KL-TTr, ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Chánh Thanh tra huyện Sa Thủy về việc Thanh tra công tác quản lý ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn khác Tại Trung tâm văn hóa - Thể thao - Du Lịch và Truyền thông huyện. (Đề nghị thu hồi số tiền sai phạm 9.784.604 đồng do chi sai vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, nộp vào ngân sách Nhà nước qua Tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện; Tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trên).

trong thực hiện các chế độ, chính sách, thủ tục giải quyết công việc gắn với thủ tục hành chính, công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, giải quyết đơn thư khiếu nại. Đã chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo quy định như: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình ngân sách địa phương, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng ngân sách; mua sắm tài sản công.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm chi sai các số tiền trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc chi sai số tiền đầu tư xây dựng các công trình tu, sửa chữa các công trình, dự án... liên quan đến ngân sách nhà nước đều được kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng, đối chiếu nội dung thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, có những ý kiến nghị trái chiều, không đúng theo quy định đều được xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật và nhiều vụ việc sai phạm, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân đều được thanh tra, giám sát.

+ Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị và các nội dung đã hoàn thành:

-Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn:Thu hồi về ngân sách nhà nước: 10.338.681 đồng ( Trong đó: Chi thường xuyên: 4.312.000đồng. UBND xã đã thực hiện truy thu số tiền trên từ cá nhân tổ chức chi sai quy định để nộp về ngân sách nhà nước; chi xây dựng công trình: 6.026.681 đồng.UBND xã đã thực hiện truy thu số tiền trên từ các đơn vị thi công công trình).

-Trung tâm văn hoá Thể thao du lịch và truyền thông:

+ Chi tiền trích nộp các khoản theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ...) cho ông Nguyễn Tấn Quốc nhân viên trong thời gian tập sự (11 tháng), từ tháng 02 đến tháng 12/2021 mức 100% không đúng quy định tại Khoản 1 điều 22 Nghị định 138/2020-NĐ-CP và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, số tiền chi sai là: 1.351.929 đồng.

+ Chi tiền trích nộp các khoản theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ...) cho bà Hoàng Thị Hồng Hà nhân viên trong thời gian tập sự (09 tháng), từ tháng 02 đến tháng 10/2021 mức 100% không đúng quy định tại Khoản 1 điều 22 Nghị định 138/2020-NĐ-CP và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, số tiền chi sai là: 992.675 đ

+ Hỗ trợ tiền quay Video cho thí sinh dự Thi kể chuyện năm 2021, không có căn cứ, quy định thực hiện, số tiền chi sai là: 3.200.000 đồng.

+Hỗ trợ tiền quay Video cho thí sinh dự Thi giọng hát hay năm 2021, không có căn cứ, quy định thực hiện, số tiền chi sai là: 4.000.000 đồng.

+ Khen thưởng hội thi kể chuyện năm 2021, Quyết định Khen thưởng 32 giải nhưng in 36 khung khen, vượt 4 khung, số tiền chi sai là: 240.000 đồng.

Qua giám sát cho thấy hai cơ quan, đơn vị vi phạm là Trung tâm văn hoá

TTDL& truyền thông và UBND Sa Sơn thực hiện chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp cho hợp đồng lao động, phục vụ các hoạt động khác chưa đúng theo quy định của Luật ngân sách. Các cơ quan đơn vị đã kịp thời khắc phục những khuyết điểm mà kết luận thanh tra đã nêu. Bên cạnh đó, những vụ việc chi sai số tiền đều được thu hồi của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Các kết luận Thanh tra tại các cơ quan đơn vị được giám sát hầu hết được ban hành theo đúng quy định bảo đảm có căn cứ và khả thi trong đó chỉ ra những sai phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị khắc phục sai phạm, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật. Việc công khai kết luận thanh tra thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước và nhân dân giám sát, kiểm tra, theo dõi.

### **3. Trách nhiệm thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thanh tra:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra huyện đã tiến hành theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định. Kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra nhanh, hiệu quả. Giúp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm mà kết luận thanh tra đã chỉ. Đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền chi sai đối với tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước đúng theo quy định đề ra.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch thanh tra trong năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời đã chỉ đạo thực hiện kịp thời các cuộc Thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm pháp luật. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành công khai minh bạch, đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kết quả xử lý sau thanh tra được đảm bảo theo đúng tiến độ của kế hoạch đã ban hành... Từ đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm pháp luật và ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn càng sâu sát hơn, giảm các vụ việc tham nhũng tại địa phương trong thời gian tới.

### **2. Hạn chế, tồn tại**

- Các kiến nghị thanh tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai... cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng cơ quan được giao chủ trì thực hiện kết luận thanh tra chưa xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có sai phạm nhưng chưa thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại các kết luận thanh tra. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, biện pháp xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan không chấp hành kịp thời kết luận thanh tra.

- Sự phối hợp của một số bộ phận chuyên môn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời. Do việc cập nhật văn bản hướng dẫn cấp trên chưa kịp thời, công tác kiểm soát hồ sơ chưa chặt chẽ nên dẫn đến sai phạm

### **3. Nguyên nhân**

- Việc thực hiện Kết luận thanh tra còn chưa kịp thời vì một số kiến nghị, có liên quan đến cán bộ đã nghỉ hưu, hoặc luân chuyển, điều động đến đơn vị mới nên việc thực hiện các kết luận còn chưa được hoàn thiện.

## **II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với UBND huyện.**

- Đề xuất áp dụng biện pháp theo thẩm quyền buộc đối tượng thanh tra hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra; người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra; người thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện chế độ kế toán theo đúng Luật kế toán, thực hiện quản lý ngân sách theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các chế độ tài chính hiện hành.

### **2. Đối với Thanh Tra huyện**

Tổ chức công bố kết luận Thanh tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định hiện hành.

Giao công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra của Thanh tra huyện trực tiếp tham mưu việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo Chánh Thanh tra huyện theo quy định.

### **3. Đối với Trung tâm văn hoá thể thao du lịch và Truyền thông.**

Tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm tra quyết toán hàng năm đối với đơn vị, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, đảm bảo công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy định.

### **4. Đối với UBND xã Sa Sơn.**

UBND xã thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, các quy trình, thủ tục giải quyết công việc được các đơn vị niêm yết tại trụ sở làm việc; đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành

chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Sa Thầy. Đoàn giám sát của Ban pháp chế báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Thanh tra huyện;
- TTVHTTDL&TT huyện;
- UBND xã Sa Sơn;
- Lưu BPC.



**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**Nguyễn Anh Nghĩa**